

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 78/UBND-TY

//việc tổ chức tiêm bổ sung vắc xin
phòng bệnh dại chó năm 2021

Vĩnh long, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Các Đồng chí Bí thư các Chi bộ;
- Các Đồng chí Trưởng thôn.

Thực hiện kế hoạch số 01 ngày 17/3/2021 của UBND xã Vĩnh Long về việc triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi năm 202. Các Trưởng thôn đã phối hợp với Thú y tổ chức thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên kết quả tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó của 11 thôn kết quả đạt được còn rất thấp 452 liều/ KH là 1.080 liều mới đạt được 45% chưa đạt được tỷ lệ bảo hộ phòng dịch bệnh và phòng bệnh Dại cho vật nuôi. Số lượng chó đã được tiêm phòng thấp hơn rất nhiều so với số lượng chó mà các hộ thực tế đã nuôi ở các thôn vì vậy nguy cơ lây truyền bệnh Dại cho con người ở các khu dân cư là rất cao.

Thực hiện công văn số 1952/UBND-NN ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dại ở động vật.

Thực hiện công văn số 760/UBND-NN ngày 24/5/2021 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dại ở động vật.

UBND xã Vĩnh Long yêu cầu các thôn tiếp tục thực hiện tiêm phòng bổ sung phòng bệnh dại cho đàn chó như sau:

1, Đối với cấp ủy các Chi bộ nông thôn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức tốt tiêm phòng dại cho đàn chó.

2, Đối với đồng chí Trưởng thôn tiếp tục thông báo và vận động đến từng hộ lập danh sách đăng ký với Thú y xã để tiêm bổ sung phòng dại cho đàn chó (**hoàn thành tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng bệnh Dại chó trước ngày 07/6/2021**). Lập danh sách những hộ có nuôi chó mà không thực hiện tiêm phòng đưa ra họp dân và Mặt trận các đoàn thể để kiểm điểm phê bình cũng như xem xét đánh giá chất lượng gia đình đạt văn hóa 2021.

3, Đề nghị Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể các thôn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo quy định của Luật Thú y. Xem đây là nghĩa vụ quyền lợi của đoàn viên, hội viên để đánh giá chất lượng hội viên và tổ chức của hội, đoàn thể cuối năm 2021.

UBND xã kính đề nghị cấp ủy các chi bộ nông thôn phổ biến và lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công văn này.

Nơi nhận

- 11 Cấp ủy chi bộ và trưởng thôn
- Lưu vt.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Lương